

## Tổ chức Hiệp tác Hồi giáo OCI mu n đình ch quy ch thành viên c a Syria

T&#225;c Gi&#7843;: Mai Vân

Th&#7913; Ba, 14 Th&#225;ng 8 N&#259;m 2012 13:46

---

Washington kh ng đ nh là không lo i tr m t gi thuy t nào đ bu c T ng th ng Bashar Al Assad ra đi.



M t khu ph đ nát Deraa, ngày 11/08/2012.  
REUTERS/Shaaam News Network/Handout

Lãnh đ o các n c Hồi giáo h p th ng đ nh hôm nay 14/08/2012 t i thành ph Mecca, Ả Rập Xê Út đ ra m t quy t đ nh mang tính bi u t ng l n : đình ch quy ch thành viên c a Syria trong Tổ ch c Hiệp tác Hồi giáo (OCI) nh m gây thêm s c ép lên Damas.

Trong cuộc họp trừ bị của Bộ Ngoại giao hôm qua tại Jeddah - Ả Rập Xê Út - chủ nhân của cuộc họp thông qua hôm nay, Ngoại trưởng các thành viên OCI, tập hợp 57 quốc gia, đã đồng ý đình chỉ hỗ trợ Syria trong tương lai.

Trong thông cáo OCI, ông Ekmeleddin Ihsanoglu, trưởng Bộ Ngoại giao, đã khẳng định một lần nữa về quyết định của đình chỉ này đã được thông qua với sự đồng thuận. Văn kiện sẽ được đưa lên Hội đồng Bảo an hôm nay để « chấp thuận ».

Theo AFP, Ả Rập Xê Út đã không tiếp tục công sức vận động các nước Hồi giáo ủng hộ phe nổi dậy Syria.

Tuy nhiên Iran, đồng minh của chính phủ Damas đã phản đối quyết định của đình chỉ Syria. Ngoại trưởng Iran, Ali Akbar Salehi, nhận thấy từ các báo chí là ông không tán đồng quyết định của thành viên của bất kỳ nước nào. Trong trường hợp Syria, biện pháp này không giúp quyết định của gì. Algeri, một nước có truyền thống ủng hộ trong OCI cũng tỏ ra dè dặt trước quyết định đình chỉ Syria.

## Độc sứ Syria đến Bắc Kinh

Trong lúc đó, hôm nay một phái đoàn của chính phủ Damas, bà Bouthaina Chaaban, cố vấn chính trị của Tổng thống Bashar Al Assad, đến Bắc Kinh để thảo luận với một giới pháp chính trị cho tình hình Syria.

Theo Tân Hoa Xã, bà Chaaban tiếp xúc với Ngoại trưởng Trung Quốc Khiết Trì vào hôm nay. Hãng thông tấn Trung Quốc còn trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bắc Kinh : « Trung Quốc cũng mong muốn có thành viên các nhóm đối lập Syria. »

Hôm qua, Washington khẳng định là không lo ngại từ một giới thuyết nào của Tổng thống Bashar Al Assad ra đi. Phát ngôn viên Nhà Trắng, Jay Carnay, nói rõ: « Tổng thống và ê-kíp của ông không lo ngại từ một giới thuyết nào trong lúc mà Hoa Kỳ và các đối tác của Mỹ và dân chúng Syria, cần tìm một giới pháp cho việc chuyển nhượng chính quyền Syria ».

Hĩa n nay theo AFP, có tin ãn vĩa khĩa năng áp ãt mĩa t vùng cĩa m bay ãi vĩa i Syria, nhĩa ng phát ngôn viên Nhà Trĩa ng không ã cĩa p ãn sĩa kiĩa n này, mà nhĩa n mĩa nh rĩa ng phĩa ng thĩa c cĩa a Mĩa hiĩa n nay là hĩa trĩa phe nĩa i ãy bĩa ng các phĩa ng tiĩa n phi quân sĩa, sĩa ãng trĩa ng phĩa t kinh tĩa ã gĩa sĩa c ép.

Còn tĩa i chĩa, lãnh ão hoĩa t ãng nhân ão cĩa a Liên Hĩa p Quĩa c, bà Valérie Amos ãn Damas hôm nay, ã thĩa o luĩa n vĩa tình hình trĩa giúp nhân ão vĩa i Ngoĩa i trĩa ng Syria Walid Mouallem, và chĩa tĩa ch Hĩa ng Thĩa p Tĩa Syria Abdel Rahmane Attar.

### **Tình hình chiĩa n sĩa vĩa n ác liĩa tĩa Aleppo và Damas**

Các khu phĩa Aleppo tiĩa p tĩa c bĩa pháo kích vào hôm nay, quân ãi sĩa ãng trĩa c thẳng bĩa n phá. Giao tranh ãn ra trên ãng phĩa Seif Al Dawla, khu phĩa phía Tây Aleppo, nĩa i mà quân ãi ã ã tiĩa n vào hôm qua, nhĩa ng vĩa n gĩa p phĩa i nhĩa ng chĩa t kháng cĩa.

Hôm qua, lĩa c lĩa ng nĩa i ãy loan báo mĩa t kĩa công : bĩa n hĩa ãng c mĩa t chiĩa c Mig 23 cĩa a không quân Syria ã vùng Deir Ezzor, miĩa n ãng Syria, vĩa i mĩa t khĩa u ãi liên phòng không.

Trong mĩa t cuĩa n bĩang video ãa lên mĩa ng, hĩa cho thĩa y cĩa nh bĩa t ãng c ngĩa i phi công. Ngĩa i ãn ông cho biĩa t là viên phi công xác nhĩa n ông ta có nhiĩa m vĩa ãi bom thành phĩa Mouhassane, cũng ã phía ãng. Thĩa nhĩa ng Thông tĩa n xã Nhà nĩa c Syria, trích ãn nguĩa n tin quân ãi, dù công nhĩa n chiĩa c máy bay bĩa rĩa i, nhĩa ng cho ãy là do sĩa cĩa kĩa thuĩa t.